



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 23 มีนาคม 2563

เรื่อง

1. ส่งเสริมสุขภาพการเกษตร หวังโควิด -19 ควบเลี้ยง...
2. คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ
3. รายงานพิเศษ: กษ.วางแผนจัดการไม้ผลกว่า80,000ตัน รับผลกระทบโควิด-19...
4. ส่งเสริมสุขภาพการเกษตร หวังโควิด -19 ควบเลี้ยง แรงคุณสอง...
5. เปิดมาตรการผลไม้ไทยรุกตลาดโลก ปรับกลยุทธ์ฝ่าวิกฤติ'โควิด'
6. คอลัมน์: จับกระแส: โอกาสในวิกฤติ 'โควิด' ออเดอร์สินค้าเกษตรทะลัก
7. เกษตรฯ วางแผนจัดการไม้ผลกว่า 80,000 ตัน เช่นพืช COVID-19...
8. สกู๊ปพิเศษ: 'สกลนคร 85-ศรีสะเกษ 84'หม่อนทนแล้งช่วยเกษตรกร
9. "พาณิชย์"ถกอินโดฯเร่งMRAเปิดทางส่งออกลำไย-ทุเรียน
10. พาณิชย์ถกอินโดฯเคลียร์ส่งออกผลไม้

สื่อ

- ประชาชาติธุรกิจ
แนวหน้า
แนวหน้า
มติชน
คม ชัด ลึก
กรุงเทพธุรกิจ
มติชน
สยามรัฐ
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
ไทยโพสต์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ
หัวข้อข่าว : ส่งเศรษฐกิจภาคการเกษตร หวังโควิด -19 ควบแล้...

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
ฉบับที่ : 15353 หน้า : 6 (กลาง)

ส่งเศรษฐกิจภาคการเกษตร

หวังโควิด-19 ควบแล้ แรงคูณสอง สะกิดรัฐถึงเวลาจำกัดมาตรการลดภัย

2 มาตรการช่วยเหลือภาคเกษตร

มาตรการช่วยเหลือ

ในการกระจายและควบคุม
คุณภาพสินค้าเกษตร



มาตรการช่วยเหลือ

ทางการเงินแก่
สถาบันเกษตรกร
และผู้ประกอบการ



กราฟิกดีไซน์รายวัน
Malichon Daily Graphic
(23.03.2020)

แรงไม่หยุดดูไม่อยู่ สำหรับการแพร่กระจายของไวรัส
โควิด-19 ที่ยังสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ
ในประเทศไทย และทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง เพราะกินเวลา
มากกว่า 3 เดือนแล้ว แต่ยังไม่เห็นว่าสถานการณ์จะกลับ
เข้าสู่ภาวะปกติ ขณะที่รัฐบาลไทยจัดทุกมาตรการที่จะช่วย
ยับยั้งการแพร่กระจายของโรค และลดผลกระทบภาคธุรกิจ
สำรวจเสาะหลักขุมเศรษฐกิจไทยพบว่า ภาคส่งออก
และภาคผลิตที่มีสัดส่วนประมาณ 40% ต่อจีดีพี เจอปัญหา
สะสมมาตั้งแต่สงครามการค้าสหรัฐ-จีน กดดันเศรษฐกิจ
โลก จนส่งออกติดตลามาถึงวันนี้ ขณะที่ภาคบริการในนั้น
ก็มีการท่องเที่ยวและค้าปลีก ซึ่งมีสัดส่วน 50% ต่อจีดีพี
เจอผลกระทบหนักสุดในขณะนี้จากพิษโควิด-19

ดังนั้น จึงเหลือภาคเกษตร แม้มีสัดส่วนประมาณ 10%
แต่มีจำนวนคนที่เกี่ยวข้องมากที่สุด และเป็นอย่างไร ที่วิตกว่า
หลายมาตรการที่รัฐออกมาใช้ลดการแพร่ระบาดโควิด-19
จะกลายมาเป็นผลลบต่อภาคเกษตรกรเมื่อคนออกนอก
บ้านลดลง และช่องทางขายผ่านห้างหายไป เป็นต้น ขณะที่
ปัญหาภัยแล้งเริ่มคุกคามเกษตรกร จากผลผลิตเสียหาย
ต้นทุนเพิ่มแต่รายได้ลดลง ที่หลายฝ่ายตั้งข้อกังขาว่ารัฐ
ทำอะไรแล้วบ้าง

●ชี้ภัยแล้งปี'63เข้าขั้นวิกฤตรุนแรง

ล่าสุด ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทยได้ออกมาประเมินผลกระทบในเบื้องต้นของ
สถานการณ์ภัยแล้งในปี 2563 ว่าอาจทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
ประมาณ 17,000-19,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.10-0.11% ของตัวเลข
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (จีดีพี) ทั้งนี้ ยังต้องติดตามระดับความ
รุนแรงของภัยแล้งโดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และระยะเวลา
การเกิดภัยแล้งที่อาจลากยาวไปในช่วงแล้งนอกฤดูถัดมา จนไปกระทบต่อ
ภาพรวมความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งปีให้อยู่ในภาวะวิกฤตมากขึ้น

ผนวกกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้ทางการ
จีนประกาศปิดด่านขนส่งสินค้าสำคัญเนื่องจากการหยุดตามปกติใน
เทศกาลตรุษจีนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ รวมทั้งเส้นทางการค้าผ่านแดนจาก
เวียดนามไปจีนก็หยุดดำเนินการชั่วคราวเพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรค
ทำให้ผู้นำเข้าผลไม้ต้องยกเลิกหรือชะลอคำสั่งซื้อผลไม้ เนื่องจากที่ผ่านมา
ไทยส่งออกผลไม้สดซึ่งมีระยะเวลาการขนส่งและจัดเก็บจำกัดเป็นหลัก

เห็นได้จากมูลค่าการส่งออกผลไม้ทั้งหมดของไทย เดือนมกราคม
2563 ที่ปรับตัวลดลงกว่า 46.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
โดยพิจารณาอัตราการเติบโตของมูลค่าการส่งออกในรูปของเงินบาท
ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทยคาดว่าผลกระทบดังกล่าวอาจจุดรั้งการส่งออกผลไม้ไป
จีนทั้งปี 2563 ให้อยู่ที่ระดับ 45,500-48,100 ล้านบาท หดตัวในช่วง -30



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ

หัวข้อข่าว : ส่งเศรษฐกิจภาคการเกษตร ฟื้นโควิด -19 ควบแล้...

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563

ฉบับที่ : 15353 หน้า : 6 (กลาง)

ถึง -25% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ภายใต้สมมติฐานที่การระบาดของโรคอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้ภายใน 3-4 เดือน นับตั้งแต่ช่วงเวลาที่มีมีการระบาดของไวรัส ส่งผลให้ภาพรวมการส่งออกผลไม้ของไทยทั้งปี 2563 น่าจะหดตัวในช่วง -24 ถึง -21% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 86,300-88,900 ล้านบาท ทั้งนี้ ไทยจำเป็นต้องพิจารณาแผนการตลาดรองรับผลผลิตที่จะทยอยออกสู่ตลาด ไม่ว่าจะเป็นแผนการแปรรูปผลไม้หรือจัดหาตลาดอื่นเพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวในระยะสั้น

นอกจากผลไม้ที่ได้รับผลกระทบแล้ว ข้าว มันสำปะหลัง และอ้อยยังเป็นพืชฤดูแล้งที่ได้รับผลกระทบจากผลผลิตเสียหายหนักที่สุด ซึ่งอาจช่วยผลักดันราคาพืชฤดูแล้งกลุ่มนี้ให้ปรับตัวขึ้นได้ในระยะสั้น แต่ด้วยแรงกดดันผลผลิตที่ลดลง จะเป็นปัจจัยลดรายได้เกษตรกรในช่วง 4 เดือนแรก (มกราคม-เมษายน) ของปี 2563 ให้หดตัวอยู่ในกรอบ 0.5-1% นอกจากภัยแล้งจะกระทบต่อภาคการผลิตในประเทศแล้วยังส่งผลต่อเนื่องถึงภาคการส่งออกที่อาจขาดแคลนผลผลิตเพื่อการส่งออก ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงที่ความต้องการในตลาดโลกชะลอตัวลงอีกด้วย

●แล้งโจมตีชาวสวนกระทบผลผลิต

ขณะที่เกษตรกรและชาวสวนผลไม้เริ่มได้รับความเดือดร้อนจากจำนวนน้ำที่ลดลงแล้ว แม้ช่วงนี้ได้รับน้ำฝนจากพายุฝนฟ้าคะนองแต่ก็เป็นผลดีในช่วงระยะสั้นเท่านั้น ส่งผลทำให้มีเกษตรกรจำนวนไม่น้อยออกมารับช่วงการบริหารจัดการน้ำของทางจังหวัด โดยย้ำถึงความจำเป็นในช่วงโค้งสุดท้าย ซึ่งทุเรียนถือเป็นผลไม้ที่ต้องการน้ำจำนวนมากในการขยายเนื้อและพู หากไม่สามารถเพิ่มการระบายน้ำได้ก็เสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อผลผลิต เกษตรกรบางรายต้องใช้ทุกกลยุทธ์ เช่น เจาะบ่อบาดาลเพื่อหาน้ำมาเลี้ยงต้นทุเรียน เป็นต้น

นอกจากสถานการณ์ภัยแล้งที่ต้องเผชิญแล้ว สิ่งที่ชาวสวนผลไม้ต้องเจอในช่วงนี้ก็คือปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อ การส่งออกในบางประเทศ รวมทั้งยังกระทบต่อธุรกิจทุเรียนสดผลไม้ โดยปกติจะมีการจัดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป แต่ด้วยข้อกำหนดของรัฐบาลที่ไม่ให้มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก อาจส่งผลทำให้ผู้ประกอบการได้รับความเสียหายจากมาตรการนี้อีกด้วย ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ก็เริ่มมีการปรับตัวมากขึ้น แต่จะต้องพึ่งหน่วยงานภาครัฐในการเข้าไปให้ความรู้เพิ่ม เพื่อเป็นการช่วยเหลือในช่วงวิกฤตต่อไป

●กรมชลประทานน้ำเพียงพอ

ด้านกรมชลประทานยังคงดำเนินการตามแผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2562 ทั้งประเทศ หรือระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเมษายน 2563 ตามเดิม โดยปัจจุบันมีการใช้น้ำไปแล้วประมาณ 13,006 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 73% ของแผนเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการใช้น้ำไปแล้วประมาณ 3,509 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 78% ของแผน มันไ้ใจว่ายังมีเพียงพอจนสิ้นสุดฤดูแล้ง รวมถึงยังไม่กระทบกับสวนผลไม้ แต่ที่ใดที่ประสบปัญหาสามารถแจ้งขอรับน้ำได้ที่กรมชลประทานประจำท้องที่ได้เลย ทางกรมจะมีการจัดสรรน้ำไปให้ตามสมควร

ส่วนกรณีการช่วยเหลือในการดับไฟป่า **ทองเปลว กองจันทร์** อธิบดีกรมชลประทาน ยืนยันว่าไม่ได้นำน้ำที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคไปดับไฟแต่อย่างใด แต่ทางกรมได้ช่วยเหลือในเรื่องของอุปกรณ์ และให้เจ้าหน้าที่ไปสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อไปช่วยเหลือในเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งหลังจากเกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็สามารถช่วยคลี่คลายสถานการณ์ได้ และ

ไม่ได้ทำให้ภัยแล้งในปีนี้น่ารุนแรงขึ้น หรือรุนแรงที่สุดในรอบ 40 ปี อย่างไรก็ตามปีนี้ถือว่าแห้งแล้งน้อยกว่าปีที่แล้ว เพราะยังมีน้ำไหลเข้ามาเติมในเขื่อน และกรมจะดูแลไม่ให้นำหมตหน้าตักอย่างแน่นอน

●รัฐอัดเงินช่วยเหลือโควิด-19

ภาครัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการตามมาตรการเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 และสถานการณ์ภัยแล้ง โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายในกรอบวงเงิน 17,310.4509 ล้านบาท

ในส่วนของกระทรวงเกษตรได้รับการจัดสรรกรอบวงเงิน 2,924.5250 ล้านบาท จำแนกเป็น โควิด-19 จำนวน 45.0372 ล้านบาท และภัยแล้งจำนวน 2,879.4878 ล้านบาท สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากกรอบวงเงินงบประมาณดังกล่าว หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

●เร่งหาทางรอดผลไม้ไทย

หลังจากรัฐบาลมีงบประมาณออกมาช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว ถึงเวลาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงนามช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบเสียที โดยจากการสำรวจของคณะทำงานจัดทำข้อมูลผลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก ได้วิเคราะห์สถานการณ์การผลิตไม่ผล ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณผลผลิตในปี 2563 คือทุเรียน 584,712 ตัน โดยออกสู่ตลาดมากในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 มังคุด 201,741 ตัน ออกสู่ตลาดมากเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 และเงาะ 220,946 ตัน ออกสู่ตลาดมากเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ ในภาวะปกติหากไม่มีผลกระทบไวรัสโควิด-19 คาดว่าจะส่งออกทุเรียน 409,298 ตัน มังคุด 121,045 ตัน และเงาะ 15,466 ตัน ปริมาณรวม 545,809 ตัน แต่หากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มีกรณีวิเคราะห์ว่าจะส่งออกทุเรียนได้ 350,827 ตัน มังคุด 108,940 ตัน และเงาะ 1,767 ตัน ปริมาณรวม 461,534 ตัน จึงมีส่วนต่างของผลผลิตที่ส่งออกไม่ได้ครบตามภาวะปกติ ดังนี้ ทุเรียน 58,471 ตัน มังคุด 12,105 ตัน และเงาะ 13,699 ตัน รวมทั้งสิ้น 84,275 ตัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต้องบริหารจัดการในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้ส่งออกตลาดจีนไม่ได้

●จัด2มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร

กระทรวงเกษตรได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน โดยได้ข้อสรุป 2 มาตรการคือ มาตรการช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตร และมาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ ซึ่งในแต่ละมาตรการจะมีโครงการย่อยและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรร่วมเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบ ขณะที่กระทรวงพาณิชย์เตรียม 9 แนวทางผลักดันผลไม่กระจายในไทยและต่างประเทศ

●ล้นไปโรคโควิดในตลาดจีน

สำหรับรายละเอียดการช่วยเหลือของมาตรการที่ 1 จะช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตร มีโครงการย่อย อาทิ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ
หัวข้อข่าว : ส่งเศรษฐกิจภาคการเกษตร ฟื้นโควิด -19 ควบแล้ว...

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
ฉบับที่ : 15353 หน้า : 6 (กลาง)

1.โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสู้พี่น้องชาวจีนสู้วิกฤตโควิด-19 ส่งมอบผลไม้ไทยให้พี่น้องชาวจีน ช่วงวันที่ 25 เมษายน ถึง 10 พฤษภาคม 2563 หากสถานการณ์แพร่ระบาดสงบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรพร้อมเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่ง อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการเกษตรและทูตพาณิชย์ จะเดินทางไปจัดโรดโชว์ และส่งมอบผลไม้ด้วยตนเองเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค เป้าหมายทุเรียน 20 ตัน และมังคุด 20 ตัน

●คุ่มทองเที่ยวบุฟเฟต์ผลไม้

โครงการสินค้าเกษตรไทยปลอดภัยจากโควิด-19 ขอความร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่ให้เข้มงวดเกี่ยวกับสุขอนามัยของแรงงาน สำหรับผู้ประกอบการชาวสวนผลไม้ให้ระมัดระวังการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในลักษณะบุฟเฟต์ผลไม้ และมอบหมายคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ติดตามผลการปฏิบัติการควบคุมโรคระบาดในพื้นที่อย่างเข้มงวด และรายงานต่อฟรุต บอร์ด เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้าเกษตรไทย

●เร่งศึกษากฎส่งออกพร้อมรับตลาดใหม่

ปิดท้ายด้วยโครงการหาตลาดใหม่สินค้าเกษตรเพิ่มเติม ได้แก่ การจัดแคมเปญ นิทรรศการ และโรดโชว์ในประเทศต่างๆ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมจัดกิจกรรมในระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน ณ ประเทศออสเตรเลีย ตุรกี จีน และญี่ปุ่น โดยเจรจากับประเทศตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย ตุรกี อินโดนีเซีย รัสเซีย อาร์เจนตินา อินเดีย เกาหลี ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมความพร้อม นอกจากนี้ได้เร่งศึกษากฎระเบียบการส่งออกผลไม้ไปประเทศอื่นๆ ที่มีศักยภาพ การเจรจาข้อจำกัดกีดกันทางการค้าที่มีใช้ภาษี (เอ็นทีบี) สุขอนามัยพืช สุขอนามัยสัตว์ มาตรฐานสินค้า รวมทั้งขอให้กรมวิชาการเกษตรเร่งดำเนินการตรวจสอบรับรองมาตรฐานจีเอสพี โดยมีเป้าหมายการตรวจรับรอง 70,000 แปลง และจีเอ็มพีโรงคัดบรรจุ 180 โรง

●เตรียมผ่อนหนี้ให้เกษตรกร

อย่างไรก็ดี สำหรับมาตรการที่ 2 การช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ ได้แก่ มาตรการช่วยเหลือภาระทางการเงิน ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ขอความร่วมมือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผ่อนปรนการชำระหนี้ให้กับเกษตรกร โดยบอร์ด ธ.ก.ส.ได้พิจารณาอนุมัติมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร คือให้ปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้โดยปลอดการชำระหนี้เป็นเวลา 3 ปี ระยะเวลาการดำเนินมาตรการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563-31 ธันวาคม 2564 และสนับสนุนสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อเสริมสภาพคล่องให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการเพื่อนำไปเสริมสภาพคล่องดำเนินธุรกิจ ซึ่งทั้งหมดนี้กระทรวงเกษตรได้เตรียมพร้อมรับมือทั้งในสถานการณ์ปัจจุบัน และภายหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แบบบางลงก็พร้อมทำการค้าในต่างประเทศเพื่อเรียกความมั่นใจในคุณภาพของผลไม้ และทุกผลิตภัณฑ์ของไทยทันที

●เอกชนรับแล้งกระทบภาคการผลิต

ด้านมุมมองของเอกชน ในเรื่องของผลกระทบจากภัยแล้ง **วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา** นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ได้มีการสำรวจข้อมูลจากสมาชิก พบว่าในปีนี้มีผลผลิตที่ได้รับผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการแปรรูปที่สุดคือ สับปะรด คาดว่าปีนี้มีผลผลิตลดลง 20% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือมีผลผลิตเข้าโรงงานในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 จำนวน 569,710 ตัน ลดลง เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่มีผลผลิตเข้าโรงงานกว่า 695,330 ตัน ส่งผลให้ราคาปัจจุบันเริ่มขยับตัวขึ้นจาก 8.5 บาทต่อกิโลกรัม มาอยู่ที่ 12.4 บาทต่อกิโลกรัม และมีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากยังมีความต้องการวัตถุดิบในการผลิตสับปะรดกระป๋องอยู่

ขณะที่การส่งออก ราคาสินค้าเริ่มขยับราคาปรับตัวขึ้น เนื่องจากตลาดเริ่มรับรู้แล้วว่าผลผลิตในประเทศไทยและคู่แข่งเริ่มมีน้อย เพราะภัยธรรมชาติ เช่น ภูเขาไฟระเบิดที่ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย เป็นต้น ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้น แต่ด้วยราคาขายสับปะรดของไทยที่ยังสูงและผลผลิตน้อย ทำให้ปีนี้ไทยอาจเสียแชมป์การส่งออกสับปะรดไปตลาดยุโรปให้กับคู่แข่ง ส่วนผลไม้ชนิดอื่นๆ อาทิ เงาะ ยังได้รับผลตอบรับดีและมีแนวโน้มว่าปีนี้เงาะจะไม่ขาดตลาด แต่ทางสมาชิกสมาคมยังมีความกังวลในเรื่องของการระบาดของโรคหนอนกระทูที่ที่เกิดจากความร้อน จึงอยากให้เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลเพื่อไม่ให้ผลผลิตเสียหายต่อไป

●หนุนซื้อ-ขายผ่านระบบออนไลน์

ส่วนมาตรการที่รัฐบาลออกมาเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะการห้ามไม่ให้มีการชุมนุมของคนหมู่มากนั้น มองว่าส่งผลกระทบต่อธุรกิจบุฟเฟต์ผลไม้เต็มๆ ถึงแม้จะยังไม่มีการออกมาห้ามอย่างจริงจัง แต่ข้อกำหนดดังกล่าวก็ส่งผลให้ประชาชนหวั่นวิตก และไม่กล้าออกไปใช้บริการในที่สุด

จากปัญหาดังกล่าว อยากเสนอให้รัฐบาลสร้างความเข้าใจและสร้างความชัดเจนให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงสนับสนุนให้มีการขายผ่านช่องทางออนไลน์แทนการขายผ่านกระทรวงหรือหน่วยงานของรัฐ ที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางการขายใหม่ๆ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในช่วงนี้ เชื่อว่าหากมีการบริหารจัดการระบบขนส่งได้ก็จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรอย่างแน่นอน

สำหรับภาพรวมการทำงานของรัฐบาล เชื่อว่าภาครัฐก็ทำอย่างเต็มความสามารถ ถึงแม้จะดูเหมือนว่าให้หนักหน่วงกับการจัดการกับไวรัสโควิด-19 มากกว่าปัญหาภัยแล้งก็ตาม แต่ในมุมมองของภาคเอกชนเข้าใจได้ว่าเรื่องไวรัสเป็นเรื่องที่มีผลต่อความรู้สึกประชาชน จึงต้องรีบคลี่คลายปัญหานี้โดยเร็ว

ไม่ว่ารัฐจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือภัยแล้ง หรือโควิด-19 เท่ากันหรือมากกว่ากัน คนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือประชาชน ฉะนั้น ทุกการช่วยเหลือของรัฐควรคิดถึงผลที่จะตกสู่ประชาชนเสมอ คงต้องตามต่อไปว่ามาตรการที่ภาครัฐใหม่ออกมา รับดูแลผลผลิตออกมาลดตลาดในอีก 1 เดือนข้างหน้า จะช่วยเหลือเกษตรกรได้จริงหรือไม่

ทีมข่าวเศรษฐกิจ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563

ฉบับที่ : 14209 หน้า : 8 (ซ้าย)

ชายคาพระพิรุณ



ขณะนี้ผลไม้ออกสู่ตลาดจำนวนมากจะเริ่มทยอยออกสู่ตลาด ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณผลผลิตในปี 2563 คือ ทุเรียน 584,712 ตัน โดยจะออกสู่ตลาดมากในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 มังคุด 201,741 ตัน จะออกสู่ตลาดมากในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 และเงาะ 220,946 ตัน จะออกสู่ตลาดมากในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 ซึ่งปีที่ผ่านมา สถานการณ์ผลไม้ภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทั้งตลาดในประเทศและการส่งออก โดยเฉพาะประเทศจีนที่เป็นตลาดหลักผลไม้ทุเรียน แต่ปีนี้ เป็นที่น่ากังวล เนื่องจากสถานการณ์ไม่ปกติทั่วโลกจากการระบาดของโรค COVID-19 ที่กำลังแพร่กระจายและส่งผลกระทบต่อในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดหลักอย่างประเทศจีน ที่แม้ว่าในปัจจุบันสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ค่อนข้างดี แต่ก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้ นั่นหมายถึงมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกผลไม้ของไทย โดยเฉพาะทุเรียนอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว

เมื่อสี่ปีที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งที่ประชุมได้วิเคราะห์สถานการณ์ส่งออกผลไม้ไว้ว่า หากในภาวะปกติที่ไม่มีผลกระทบจากโรค COVID-19 คาดว่าเป็นปีประเทศไทยจะส่งออกทุเรียน มังคุด และเงาะได้ในปริมาณรวม 545,809 ตัน แต่เนื่องจากปัจจุบัน ยังพบมีการระบาดของโรคอยู่ จึงวิเคราะห์ว่าการส่งออกทุเรียน มังคุด และเงาะในปีนี้ โดยภาพรวมจะเหลืออยู่ที่ 461,534 ตัน เท่านั้น เท่ากับว่า จะมีส่วนต่างของผลผลิตที่ส่งออกไม่ได้ราว 84,275 ตัน แบ่งเป็น ทุเรียน 58,471 ตัน มังคุด 12,105 ตัน และเงาะ 13,699 ตัน จึงเป็นตัวเลขที่ต้องบริหาร

จัดการให้ดี ในกรณีที่ส่งออกตลาดจีนไม่ได้ อย่างไม่ก็ **ขุนเกษตร** ได้รับการเปิดเผยจาก นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายหลังการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนายอภิสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย อุปนายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก และนายกสมาคมผู้ส่งออกผักและผลไม้ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ได้ข้อสรุป 2 มาตรการหลักในการแก้ปัญหา คือ 1.มาตรการช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตร ซึ่งประกอบด้วย โครงการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ภายในประเทศ Eat Thai First โดยจัดสถานที่จำหน่ายผลไม้ที่จะออกช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค. เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้บริโภคผลไม้ไทยเกรด Premium ในราคายุติธรรมตามฤดูกาล รวมถึงขอความร่วมมือทุกส่วนราชการ และผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ สนับสนุนการบริโภคผลไม้ไทย อาหารไทย และให้ดอกไม้ไทยประดับสถานที่ ในการจัดประชุมสัมมนาและงานต่างๆ เป้าหมาย 3,000 ตัน และยังได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรคัดเลือกเกษตรกรและเกษตรกรแปลงใหญ่ลงทะเบียนกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อกระจายสินค้าสู่ตลาดปลายทาง เป้าหมาย 2,000 ตัน นอกจากนี้ยังจะจัดโครงการสินค้าเกษตรไทยปลอดภัยจาก COVID-19 โดยขอความร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่ที่เข้มงวดเกี่ยวกับสุขอนามัยของแรงงาน รวมถึงจัดโครงการตลาดใหม่สินค้าเกษตรเพิ่มเติม ได้แก่ การจัดแคมเปญ/นิทรรศการ/Road Show/Exhibition ในประเทศต่างๆ และอีกมาตรการคือโครงการประสานใจเกษตรกรไทยสู่พี่น้องชาวจีนผู้ถูกกัก COVID-19 โดยจะส่งมอบผลไม้ไทยให้พี่น้องชาวจีน ช่วงวันที่ 25 เม.ย.-10 พ.ค. 2563 ซึ่ง

หากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 สมบูรณ์หรือว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่ง อัครราชทูตที่ปรึกษาต้นการเกษตร และทูตพาณิชย์ จะเดินทางไปจัด Road Show และส่งมอบผลไม้ด้วยตนเองเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค เป้าหมาย ทุเรียน 20 ตัน และมังคุด 20 ตัน ส่วนมาตรการที่ 2 คือการช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ ซึ่งได้มอบหมายให้ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรขอความร่วมมือ ธ.ก.ส. ผ่อนปรนการชำระหนี้ให้กับเกษตรกร โดยธ.ก.ส. ได้พิจารณาอนุมัติมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในการปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้โดยปลอดการชำระหนี้เป็นเวลา 3 ปี ระยะเวลาการดำเนินมาตรการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563-31 ธันวาคม 2564 และสนับสนุนสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อเสริมสภาพคล่องให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการเพื่อนำไปเสริมสภาพคล่องดำเนินธุรกิจ...ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มั่นใจว่าในแต่ละมาตรการต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยกระจายผลผลิตส่วนต่างจำนวน 84,275 ตัน ไปยังแหล่งต่างๆ และลดผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนผลไม้และสถานการณ์ส่งออกผลไม้ของไทยในภาพรวมได้

ขุนเกษตร



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า
หัวข้อข่าว : รายงานพิเศษ: กษ.วางแผนจัดการไม้ผลกว่า80,000ตัน รับผลกระทบโควิด-19...

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
ฉบับที่ : 14209 หน้า : 8 (บน)

กษ.วางแผนจัดการไม้ผลกว่า80,000ตัน รับผลกระทบโควิด-19ทำส่งออกจีนชะงัก



กระทรวงเกษตรฯ เฝ้ามองมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ที่มีต่อผลไม้ไทย ทำให้ไม่สามารถส่งออกไปยังตลาดหลักอย่างสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ โดยเฉพาะทุเรียน มังคุด และเงาะ รวม 84,275 ตัน พร้อมจัด 2 มาตรการหลัก คือ ช่วยกระจายและควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตร COVID-19 และการช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 2/2563 ณ กรมส่งเสริมการเกษตรว่า คณะทำงานจัดทำข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออกได้วิเคราะห์สถานการณ์การผลิตไม้ผล เมื่อมีการระบาดของโรค COVID-19 โดยคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณผลผลิตในปี 2563 คือ ทุเรียน 554,712 ตัน โดยจะออกสู่ตลาดมากในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 มังคุด 201,741 ตัน จะออกสู่ตลาดมากในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 และเงาะ 220,946 ตัน จะออกสู่ตลาดมากในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ ในภาวะปกติหากไม่มีผลกระทบโรค COVID-19 คาดว่าจะส่งออกทุเรียน มังคุด และเงาะ ได้ในปริมาณรวม 545,509 ตัน แต่หากได้รับผลกระทบ COVID-19 มีการวิเคราะห์ว่าจะส่งออกทุเรียน มังคุด และเงาะ ได้ในปริมาณรวม 461,534 ตัน



อลงกรณ์ พลบุตร

จึงมีส่วนต่างของผลผลิตที่ส่งออกไม่ได้ครบตามภาวะปกติ ดังนี้ ทุเรียน 55,471 ตัน มังคุด 12,105 ตัน และเงาะ 13,699 ตัน รวมทั้งสิ้น 84,275 ตัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต้องบริหารจัดการในกรณีที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 ทำให้ส่งออกตลาดจีนไม่ได้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนายคณาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย อุปนายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก และนายคณาพนธ์ผู้ส่งออกผักและผลไม้ กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ได้ข้อสรุป 2 มาตรการหลักในส่วนของผลไม้ คือ 1) มาตรการช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตร และ 2) มาตรการช่วยเหลือ



ทางการเงินแก่สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ ซึ่งในแต่ละมาตรการจะมีโครงการย่อยและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบ ในการร่วมรณรงค์บริโภคผลไม้และกระจายผลผลิตไปยังแหล่งต่างๆ จำนวน 84,275 ตัน

ด้านนายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) กล่าวว่า มาตรการที่ 1 การช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตร มี 4 โครงการย่อย ประกอบด้วย (1) โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสู่พี่น้องชาวจีนสู้วิกฤติ COVID-19 ส่งมอบผลไม้ไทยให้พี่น้องชาวจีน ช่วงวันที่ 25 เม.ย.-10 พ.ค. 2563 ซึ่งหากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 สงบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่ง อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการเกษตร และทูตพาณิชย์ จะเดินทางไปจัด Road Show และส่งมอบผลไม้ด้วยตนเองเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค เป้าหมาย ทุเรียน 20 ตัน และมังคุด 20 ตัน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร, สมาพันธ์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

ฉบับที่ : 14209 หน้า : 8 (บน)

หัวข้อข่าว : รายงานพิเศษ: กษ.วางแผนจัดการไม้ผลกว่า80,000ตัน รับผลกระทบโควิด-19...

ชาวสวนทุเรียนไทย, สำนักการเกษตร ต่างประเทศ, สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ, สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2) โครงการณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ภายในประเทศ Eat Thai First (3) โครงการสินค้าเกษตรไทยปลอดภัยจาก COVID-19 ขอความร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่ให้เข้มงวดเกี่ยวกับสุขอนามัยของแรงงาน เช่น การแต่งกายที่รัดกุม มีหน้ากากป้องกันขณะปฏิบัติงาน และขอความร่วมมือกรมการค้าภายใน กระทรวงสาธารณสุขในการจัดสรรโควตาหน้ากออนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ประกอบการ (4) โครงการตลาดใหม่สินค้าเกษตรเพิ่มเติม ได้แก่ การจัดแคมเปญ/นิทรรศการ/Road Show/Exhibition ในประเทศต่างๆ

“สำหรับมาตรการที่ 2 การช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ ได้แก่ มาตรการช่วยเหลือทางการเงินทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ขอความร่วมมือ ธ.ก.ส. ผ่อนปรนการชำระหนี้ให้กับเกษตรกร โดยบอร์ด ธ.ก.ส. ได้พิจารณาอนุมัติมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร คือ 1) ให้ปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้โดยปลอดการชำระหนี้เป็นเวลา 3 ปี ระยะเวลาการดำเนินมาตรการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563-31 ธันวาคม 2564 และ 2) สนับสนุนสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อเสริมสภาพคล่องให้เกษตรกรสถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการนำไปเสริมสภาพคล่องดำเนินธุรกิจ” รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ มติชน
หัวข้อข่าว : ส่งเศรษฐกิจภาคการเกษตร หวังโควิด -19 ควบแล้้ง แรงคูณสอง...

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
ฉบับที่ : 15352 หน้า : 6 (ขวา)

ส่งเศรษฐกิจภาคการเกษตร

หวังโควิด-19 ควบแล้้ง แรงคูณสอง
สะกิดรัฐถึงเวลาเร่งมาตรการลดภัย

2 มาตรการช่วยเหลือภาคเกษตร

มาตรการช่วยเหลือ

ในการกระจายและควบคุม
คุณภาพสินค้าเกษตร



มาตรการช่วยเหลือ

ทางการเงินแก่
สถาบันเกษตรกร
และผู้ประกอบการ



กราฟิกมติชนรายวัน
Malichon Daily Graphic
(23.03.2020)

บรรยากาศดูไม่สู้ดี สำหรับการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ที่ยังสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย และทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง เพราะกินเวลามากกว่า 3 เดือนแล้ว แต่ยังไม่เห็นว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ขณะที่รัฐบาลไทยจัดทุกมาตรการที่จะช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของโรค และลดผลกระทบภาคธุรกิจ

สำรวจเสาหลักพุงเศรษฐกิจไทยพบว่า ภาคส่งออกและภาคผลิตที่มีสัดส่วนประมาณ 40% ต่อจีดีพี เจอปัญหาสะสมมาตั้งแต่สงครามการค้าสหรัฐ-จีน กดดันเศรษฐกิจโลกจนส่งออกติดตามมาถึงวันนี้ ขณะที่ภาคบริการในนั้นก็มีภาระท่องเที่ยวและค้าปลีก ซึ่งมีสัดส่วน 50% ต่อจีดีพี เจอผลกระทบหนักสุดในขณะนี้จากพิษโควิด-19

ดังนั้น จึงเหลือภาคเกษตร แม้มีสัดส่วนประมาณ 10% แต่มีจำนวนคนที่เกี่ยวข้องมากที่สุด จะเป็นอย่างไร ที่วิตกว่าหลายมาตรการที่รัฐออกมาใช้ลดการแพร่ระบาดโควิด-19 จะกลายมาเป็นผลลบต่อภาคเกษตรกรเมื่อคนออกนอกบ้านลดลง และช่องทางขายผ่านห้างหายไป เป็นต้น ขณะที่ปัญหาก็ยังเริ่มคุกคามเกษตรกร จากผลผลิตเสียหาย ต้นทุนเพิ่มแต่รายได้ลดลง ที่หลายฝ่ายตั้งข้อกังขาว่ารัฐทำอะไรแล้วบ้าง

● ชี้ภัยแล้งปี'63 เข้าขั้นวิกฤตรุนแรง

ล่าสุด ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทยได้ออกมาประเมินผลกระทบในเมืองต้นของสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2563 ว่าอาจทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจประมาณ 17,000-19,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.10-0.11% ของตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (จีดีพี) ทั้งนี้ ยังต้องติดตามระดับความรุนแรงของภัยแล้งโดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และระยะเวลาการเกิดภัยแล้งที่อาจลากยาวไปในช่วงแล้งนอกฤดูกาลจนไปกระทบต่อภาพรวมความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งปีนี้อยู่ในภาวะวิกฤตมากขึ้น

ผนวกกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้ทางการจีนประกาศปิดด่านขนส่งสินค้าสำคัญต่อเนื่องจากการหยุดตามปกติในเทศกาลตรุษจีนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ รวมทั้งเส้นทางการค้าผ่านแดนจากเวียดนามไปจีนก็หยุดดำเนินการชั่วคราวเพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรค ทำให้ผู้นำเข้าผลไม้ต้องยกเลิกหรือชะลอคำสั่งซื้อผลไม้เนื่องจากที่ผ่านมามีไทยส่งออกผลไม้สดซึ่งมีระยะเวลาการขนส่งและจัดเก็บจำกัดเป็นหลัก



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

ฉบับที่ : 15352 หน้า : 6 (ขวา)

หัวข้อข่าว : ส่งเศรษฐกิจภาคการเกษตร ฟื้นโควิด -19 ควบแล้้ง แรงคูณสอง...

เห็นได้จากมูลค่าการส่งออกผลไม้ทั้งหมดของไทย เดือน มกราคม 2563 ที่ปรับตัวลดลงกว่า 46.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยพิจารณาอัตราการเติบโตของมูลค่าการส่งออกในรูปแบบของเงินบาท ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทยคาดว่าผลกระทบนดังกล่าวอาจจุดรั้งการส่งออกผลไม้ไปจนถึงปี 2563 ให้อยู่ที่ระดับ 45,500-48,100 ล้านบาท หดตัวในช่วง -30 ถึง -25% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ภายใต้สมมุติฐานที่การระบาดของโรคอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้ภายใน 3-4 เดือน นับตั้งแต่ช่วงเวลาเริ่มมีการระบาดของไวรัส ส่งผลให้ภาพรวมการส่งออกผลไม้ของไทยทั้งปี 2563 น่าจะหดตัวในช่วง -24 ถึง -21% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 86,300-88,900 ล้านบาท ทั้งนี้ ไทยจำเป็นต้องพิจารณาแผนการตลาดรองรับผลผลิตที่จะทยอยออกสู่ตลาด ไม่ว่าจะเป็นแผนการแปรรูปผลไม้หรือจัดหาตลาดอื่นเพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวในระยะสั้น

นอกจากผลไม้ที่ได้รับผลกระทบแล้ว ข้าว มันสำปะหลัง และอ้อย ยังเป็นพืชฤดูแล้งที่ได้รับผลกระทบจากผลผลิตเสียหายหนักที่สุด ซึ่งอาจช่วยผลักดันราคาพืชฤดูแล้งกลุ่มนี้ให้ปรับตัวขึ้นได้ในระยะสั้น แต่ด้วยแรงกดดันด้านผลผลิตที่ลดลง จะเป็นปัจจัยจุดขายได้เกษตรกรในช่วง 4 เดือนแรก (มกราคม-เมษายน) ของปี 2563 ให้หดตัวอยู่ในกรอบ 0.5-1% นอกจากนี้ภัยแล้งจะกระทบต่อภาคการผลิตในประเทศแล้งยังส่งผลต่อเนื่องถึงภาคการส่งออกที่อาจขาดแคลนผลผลิตเพื่อการส่งออก ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงที่ความต้องการในตลาดโลกชะลอตัวลงอีกด้วย

● แล้งโจมตีชาวสวนกระทบผลผลิต

ขณะที่เกษตรกรและชาวสวนผลไม้เริ่มได้รับความเดือดร้อนจากจำนวนน้ำที่ลดลงแล้ว แม้ช่วงนี้ได้รับอานิสงส์จากพายุฝนฟ้าคะนองแต่ก็เป็นผลดีในช่วงระยะสั้นเท่านั้น ส่งผลทำให้มีเกษตรกรจำนวนไม่น้อยออกมาประท้วงการบริหารจัดการน้ำของทางจังหวัด โดยย้ำถึงความจำเป็นในช่วงโค้งสุดท้าย ซึ่งทุเรียนถือเป็นผลไม้ที่ต้องการน้ำจำนวนมากในการขยายเนื้อและพู หากไม่สามารถเพิ่มการระบายน้ำได้ก็เสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อผลผลิต เกษตรกรบางรายต้องใช้ทุกกลยุทธ เช่น เจาะบ่อบาดาลเพื่อนำน้ำเลี้ยงต้นทุเรียน เป็นต้น

นอกจากสถานการณ์ภัยแล้งที่ต้องเผชิญแล้ว สิ่งที่ชาวสวนผลไม้ต้องเจอในช่วงนี้คือ ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกในบางประเทศ รวมทั้งยังกระทบต่อธุรกิจทุพเทศผลไม้ โดยปกติจะมีการจัดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป แต่ด้วยข้อกำหนดของรัฐบาลที่ไม่ให้มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก อาจส่งผลทำให้ผู้ประกอบการได้รับความเสียหายจากมาตรการนี้อีกด้วย ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ก็เริ่มมีการปรับตัวมากขึ้น แต่จะต้องพึ่งหน่วยงานภาครัฐในการเข้าไปให้ความรู้เพิ่ม เพื่อเป็นการช่วยเหลือในช่วงวิกฤตต่อไป

● กรมชลประทานยื่นน้ำเพียงพอ

ด้านกรมชลประทานยังคงดำเนินการตามแผนการจัดสรร

น้ำฤดูแล้งปี 2562 ทั้งประเทศ หรือระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเมษายน 2563 ตามเดิม โดยปัจจุบันมีการใช้น้ำไปแล้วประมาณ 13,006 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 73% ของแผน เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการใช้น้ำไปแล้วประมาณ 3,509 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 78% ของแผน มั่นใจว่ายังมีเพียงพอจนถึงฤดูแล้ง รวมถึงยังไม่กระทบกับสวนผลไม้ แต่ที่ได้ที่ประสบปัญหาสามารถแจ้งขอรับน้ำได้ที่กรมชลประทานประจำท้องที่ได้เลย ทางกรมจะมีการจัดสรรน้ำไปตามสมควร

ส่วนกรณีการช่วยเหลือในการดับไฟป่า **ทองเปลว กองจันทร์** อธิบดีกรมชลประทาน ยืนยันว่าไม่ได้นำน้ำไปเพื่อการอุปโภคบริโภคไปดับไฟแต่อย่างใด แต่ทางกรมได้ช่วยเหลือในเรื่องของอุปกรณ์ และให้เจ้าหน้าที่ไปสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อไปช่วยเหลือในเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งหลังจากเกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็สามารถช่วยคลี่คลายสถานการณ์ได้ และไม่ได้ทำให้ภัยแล้งในมีนบุรีรุนแรงขึ้น หรือรุนแรงที่สุดในรอบ 40 ปี อย่างที่หลายฝ่ายเข้าใจ โดยในปีนีถือว่าแห้งแล้งน้อยกว่าปีที่แล้ว เพราะยังมีน้ำไหลเข้ามาเติมในเขื่อน และกรมจะดูแลไม่ให้น้ำหมดหน้าตักอย่างแน่นอน

● รัฐอัดเงินช่วยเหลือโควิด-19

พากรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการตามมาตรการเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 และสถานการณ์ภัยแล้ง โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายในกรอบวงเงิน 17,310.4509 ล้านบาท

ในส่วนของกระทรวงเกษตรได้รับการจัดสรรกรอบวงเงิน 2,924.5250 ล้านบาท จำแนกเป็น โควิด-19 จำนวน 45.0372 ล้านบาท และภัยแล้ง จำนวน 2,879.4878 ล้านบาท สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรอบวงเงินงบประมาณดังกล่าว หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

● เร่งหาทางรอดผลไม้ไทย

หลังจากรัฐบาลมีงบประมาณออกมาช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว ถึงเวลาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงนามช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบเสียที โดยจากการสำรวจของคณะทำงานจัดทำข้อมูลผลไม้เศรษฐกิจภาคตะวันออกได้วิเคราะห์สถานการณ์การผลิตผลไม้ ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณผลผลิตในปี 2563 คือทุเรียน 584,712 ตัน โดยออกสู่ตลาดมากในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 มังคุด 201,741 ตัน ออกสู่ตลาดมากเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 และเงาะ 220,946 ตัน ออกสู่ตลาดมากเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ ในภาวะปกติหากไม่มีผลกระทบไวรัสโควิด-19 คาดว่าจะส่งออกทุเรียน 409,298 ตัน มังคุด 121,045 ตัน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : ส่งเศรษฐกิจภาคการเกษตร ฟื้นโควิด -19 ควบแล้้ง แรงคูณสอง...

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563

ฉบับที่ : 15352 หน้า : 6 (ขวา)

และเงาะ 15,466 ตัน ปริมาณรวม 545,809 ตัน แต่หากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มีการวิเคราะห์ว่าจะส่งออกทุเรียนได้ 350,827 ตัน มังคุด 108,940 ตัน และเงาะ 1,767 ตัน ปริมาณรวม 461,534 ตัน จึงมีส่วนต่างของผลผลิตที่ส่งออกไม่ได้ครบตามภาวะปกติ ดังนี้ ทุเรียน 58,471 ตัน มังคุด 12,105 ตัน และเงาะ 13,699 ตัน รวมทั้งสิ้น 84,275 ตัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต้องบริหารจัดการในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้ส่งออกตลาดจีนไม่ได้

●จัดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร

กระทรวงเกษตรได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาลดผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน โดยได้ข้อสรุป 2 มาตรการคือ มาตรการช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตร และมาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ ซึ่งในแต่ละมาตรการจะมีโครงการย่อยและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรร่วมเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบ ขณะที่กระทรวงพาณิชย์เตรียม 9 แนวทางผลักดันผลไม่กระจายในไทยและต่างประเทศ

●สนับสนุนโรดโชว์ในตลาดจีน

สำหรับรายละเอียดการช่วยเหลือของมาตรการที่ 1 จะช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตร มีโครงการย่อย อาทิ 1.โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสู่พี่น้องชาวจีนสู้วิกฤตโควิด-19 ส่งมอบผลไม้ไทยให้พี่น้องชาวจีน ช่วงวันที่ 25 เมษายน ถึง 10 พฤษภาคม 2563

หากสถานการณ์แพร่ระบาดสงบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรพร้อมเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่ง อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการเกษตร และทูตพาณิชย์ จะเดินทางไปจัดโรดโชว์ และส่งมอบผลไม้ด้วยตนเองเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค เป้าหมายทุเรียน 20 ตัน และมังคุด 20 ตัน

●คุมท้องเที่ยวพื้ผลไม่

โครงการสินค้าเกษตรไทยปลอดภัยจากโควิด-19 ขอความร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่ให้เข้มงวดเกี่ยวกับสุขอนามัยของแรงงาน สำหรับผู้ประกอบการชาวสวนผลไม้ให้ระมัดระวังการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในลักษณะพื้ผลไม่ และมอบหมายคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ติดตามผลการปฏิบัติการควบคุมโรคระบาดในพื้นที่อย่างเข้มงวด และรายงานต่อฟรุต บอร์ด เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้าเกษตรไทย

●เร่งศึกษากฎส่งออกพร้อมรับตลาดใหม่

ปิดท้ายด้วยโครงการตลาดใหม่สินค้าเกษตรเพิ่มเติม ได้แก่ การจัดแคมเปญ นิทรรศการ และโรดโชว์ในประเทศต่างๆ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมจัดกิจกรรมในระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน ณ ประเทศออสเตรเลีย

ตุรกี จีน และญี่ปุ่น โดยเจรจากับประเทศตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย ตุรกี อินโดนีเซีย รัสเซีย อาร์เจนตินา อินเดีย เกาหลี ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมความพร้อม

นอกจากนี้ได้เร่งศึกษาภาวะเปรียบเทียบการส่งออกผลไม้ไปประเทศอื่นๆ ที่มีศักยภาพ การเจรจาข้อจำกัดกีดกันทางการค้าที่มีไม่ภาษี (เอ็นทีบี) สุขอนามัยพืช สุขอนามัยสัตว์ มาตรฐานสินค้า รวมทั้งขอให้กรมวิชาการเกษตรเร่งดำเนินการตรวจสอบรับรองมาตรฐานจีเอพี โดยมีเป้าหมายการตรวจรับรอง 70,000 แปลง และจีเอ็มพีโรงคัดบรรจุ 180 โรง

●เตรียมผ่อนหนี้ให้เกษตรกร

อย่างไรก็ดี สำหรับมาตรการที่ 2 การช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ ได้แก่ มาตรการช่วยเหลือทางการเงิน ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ขอความร่วมมือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผ่อนปรนการชำระหนี้ให้กับเกษตรกร

โดยบอร์ด ธ.ก.ส.ได้พิจารณาอนุมัติมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร คือให้ปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้โดยปลอดการชำระหนี้เป็นเวลา 3 ปี ระยะเวลาการดำเนินมาตรการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563-31 ธันวาคม 2564 และสนับสนุนสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อเสริมสภาพคล่องให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการเพื่อนำไปเสริมสภาพคล่องดำเนินธุรกิจ ซึ่งทั้งหมดนี้กระทรวงเกษตรได้เตรียมพร้อมรับมือทั้งในสถานการณ์ปัจจุบัน และภายหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บางบางลูกก็พร้อมทำการค้าในต่างประเทศ เพื่อเรียกความมั่นใจในคุณภาพของผลไม้ และทุกผลิตภัณฑ์ของไทยทันที

●เอกชนรับแล้งกระทบภาคการผลิต

ด้านมุมมองของเอกชน ในเรื่องของผลกระทบจากภัยแล้ง **วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา** นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ได้มีการสำรวจข้อมูลจากสมาชิก พบว่า ในปีนี้ผลไม้ที่ได้รับผลกระทบต่ออุตสาหกรรมแปรรูปที่สุดคือ สับปะรด คาดว่าปีนี้มีผลผลิตลดลง 20% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือมีผลผลิตเข้าโรงงานในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 จำนวน 569,710 ตัน ลดลง เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่มีผลผลิตเข้าโรงงานกว่า 695,330 ตัน ส่งผลให้ราคาปัจจุบันเริ่มขยับตัวขึ้นจาก 8.5 บาทต่อกิโลกรัม มาอยู่ที่ 12.4 บาทต่อกิโลกรัม และมีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากยังมีความต้องการวัตถุดิบในการผลิตสับปะรดกระป๋องอยู่

ขณะที่การส่งออก ราคาสินค้าเริ่มขยับราคาปรับขึ้น เนื่องจากตลาดเริ่มรับรู้แล้วว่าผลผลิตในประเทศไทยและคู่แข่งเริ่มมีน้อย เพราะภัยธรรมชาติ เช่น ภูเขาไฟระเบิดที่ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย เป็นต้น ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้น แต่ด้วยราคาขายสับปะรดของไทยที่ยังสูงและผลผลิตน้อย ทำให้ปีนี้ไทยอาจเสียแชมป์การส่งออกสับปะรดไปตลาดยุโรปให้กับคู่แข่ง ส่วนผลไม้ชนิดอื่นๆ อาทิ เงาะ ยังได้รับผลตอบรับดีและมีแนวโน้มว่าปีนี้จะจะไม่ขาดตลาด แต่ทางสมาชิกสมาคมยัง



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : ส่องเศรษฐกิจภาคการเกษตร หวั่นโควิด -19 ควบแล้ง แรงคูณสอง...

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563

ฉบับที่ : 15352 หน้า : 6 (ขวา)

มีความกังวลในเรื่องของการระบาดของโรคพ่นอนกระทุ้ที่เกิดจากความร้อน จึงอยากให้เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลเพื่อไม่ให้ผลผลิตเสียหายต่อไป

●หนุนซื้อ-ขายผ่านระบบออนไลน์

ส่วนมาตรการที่รัฐบาลออกมาเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะการห้ามไม่ให้มีการชุมนุมของคนหมู่มากนั้น มองว่าส่งผลกระทบต่อธุรกิจแพลตฟอร์มเด็มิๆ ถึงแม้จะยังไม่มีการออกมาห้ามอย่างจริงจัง แต่ข้อกำหนดดังกล่าวก็ส่งผลให้ประชาชนหวั่นวิตก และไม่กล้าออกไปใช้บริการในที่สุด

จากปัญหาดังกล่าว อยากเสนอให้รัฐบาลสร้างความเข้าใจและสร้างความชัดเจนให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงสนับสนุนให้มีการขายผ่านช่องทางออนไลน์แทนการขายผ่านกระทรวงหรือหน่วยงานของรัฐที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางการขายใหม่ๆ และปลอดภัยต่อผู้บริโภคในช่วงนี้ เชื่อว่าหากมีการบริหารจัดการระบบขนส่งได้ดีจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรอย่างแน่นอน

สำหรับภาพรวมการทำงานของรัฐบาล เชื่อว่าภาครัฐก็ทำอย่างเต็มความสามารถ ถึงแม้จะดูเหมือนว่าให้หนักกับการจัดการกับไวรัสโควิด-19 มากกว่าปัญหาภัยแล้งก็ตาม แต่ในมุมมองของภาคเอกชนเข้าใจได้ว่าเรื่องไวรัสเป็นเรื่องที่มีผลต่อความรู้สึกประชาชน จึงต้องรีบคลี่คลายปัญหานี้โดยเร็ว

ไม่ว่ารัฐจะให้น้ำหนักการช่วยเหลือภัยแล้งหรือโควิด-19 เท่ากันหรือมากกว่ากัน คนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือประชาชน ฉะนั้น ทุกการช่วยเหลือของรัฐควรคิดถึงผลที่จะตกสู่ประชาชนเสมอ คงต้องตามต่อไปว่ามาตรการที่ภาครัฐโหมออกมาจับตุดผลผลิตออกมาล้นตลาดในอีก 1 เดือนข้างหน้า จะช่วยเหลือเกษตรกรได้จริงหรือไม่

ทีมข่าวเศรษฐกิจ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

หัวข้อข่าว : เปิดมาตรการผลไม้ไทยรุกตลาดโลก ปรับกลยุทธ์ฝ่าวิกฤติโควิด'

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563

ฉบับที่ : 6591 หน้า : 7 (บน)



ผลไม้จำนวนมากแปรรูป

เปิดมาตรการผลไม้ไทยรุกตลาดโลก ปรับกลยุทธ์ฝ่าวิกฤติ 'โควิด'

เคราะห์ซ้ำ

กรมชดชวสวนผลไม้ภาคตะวันออกที่ผลผลิตกำลังออกสู่ตลาด ต้องมาเจอสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาด ที่จะส่งผลกระทบต่อส่งออกไปยังตลาดหลักอย่างสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ โดยเฉพาะทุเรียน มังคุด และเงาะ ที่ปีนี้(2563) คาดว่าจะมีปริมาณรวมกว่า 84,275 ตัน โดยเฉพาะทุเรียนนั้นมีมากถึง 584,712 ตัน ที่จะออกสู่ตลาดในเดือนเมษายน-พฤษภาคมนี้

จากข้อมูลทีคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ระบุในภาวะปกติหากไม่มีผลกระทบไวรัสโควิด คาดว่าจะส่งออกทุเรียน 409,298 ตัน แต่หากเจอภาวะเช่นนี้คาดว่าจะส่งออกทุเรียนได้แค่ 350,827 ตันเท่านั้น ส่วนที่เหลืออีก 2 แสนกว่าตันคงต้องกระจายสู่ผู้บริโภคภายในประเทศแทน

สำหรับมาตรการช่วยเหลือในการกระจายผลผลิตผลไม้จากการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ หรือ ทรัคบอร์ด ครั้งที่ 2/2563 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร ที่มี "อลงกรณ์ พลบุตร" ที่ปรึกษารมว.เกษตรฯ เป็นประธานเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา มีข้อสรุป 4 ประการ ประกอบด้วย 1.โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสู่น้องชาวจีนสู้วิกฤติโควิด-19 โดยจะส่งมอบผลไม้ไทยให้พี่น้องชาวจีน ช่วงวันที่ 25

เมษายน-10 พฤษภาคมนี้ 2.โครงการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ภายในประเทศ Eat Thai First เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้บริโภคผลไม้ไทยเกรดพรีเมียมในราคายุติธรรมตามฤดูกาล

3.โครงการสินค้าเกษตรไทย

ปลอดภัยจากโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้าเกษตรไทยและ

4.โครงการตลาดใหม่สินค้าเกษตร

เพิ่มเติม ได้แก่ การจัดแคมเปญ,

นิทรรศการ, โรดโชว์ ในประเทศต่างๆ

นอกจากนี้ ได้เร่งศึกษากระบวนการส่งออกผลไม้ไปประเทศอื่นๆ ที่มีศักยภาพ

ส่วนการช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ ทาง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ขอความร่วมมือ ธ.ก.ส. ผ่อนปรนการชำระหนี้ให้แก่

เกษตรกร โดยบอร์ด ธ.ก.ส.ได้พิจารณาอนุมัติมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในการ

ปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้โดยปลอดการชำระหนี้เป็นเวลา 3 ปี

ระยะเวลาการดำเนินงานมาตรการ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563-

31 ธันวาคม 2564 และสนับสนุน

สินเชื่อฟื้นฟูเพื่อเสริมสภาพคล่อง

ให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก

หัวข้อข่าว : เปิดมาตรการผลไม้ไทยรุกตลาดโลก ปรับกลยุทธ์ฝ่าวิกฤติโควิด'

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563

ฉบับที่ : 6591 หน้า : 7 (บน)



ทุเรียน ราชอาณาจักรไทย



พี เชอ โซ

“
แม้ผู้บริโภคบางส่วนจะลด
การออกมาจับจ่ายใช้สอย
แต่ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป
ยังมีช่องทางที่สามารถ
จัดจำหน่ายได้ทาง
แพลตฟอร์มออนไลน์
”

และผู้ประกอบการ เพื่อนำไปเสริมสภาพคล่อง
ดำเนินธุรกิจ

ขณะที่กระทรวงพาณิชย์เอง โดยกรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้
ก็ได้นำทีมผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ไทยกว่า
70 ราย ร่วมเจรจาซื้อขายกับผู้นำเข้า ผู้ซื้อ และ
ตัวแทนจำหน่ายจากภูมิภาคต่างๆ 45 บริษัท จาก
13 ประเทศทั่วโลก ขณะเดียวกันยังได้จัดพิธีลง
นามความตกลงทางการค้า (เอ็มโอยู) สร้างความ
ร่วมมือระหว่างผู้ผลิตและผู้ส่งออกไทยกับคู่ค้า
จากสิงคโปร์และฮ่องกง ในการซื้อขายสินค้า



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563

จากหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก

ฉบับที่ : 6591 หน้า : 7 (บน)

หัวข้อข่าว : เปิดมาตรการผลไม้ไทยรุกตลาดโลก ปรับกลยุทธ์ฝ่าวิกฤติโควิด'

ผลไม้สด ผักสด และผลไม้อบแห้งต่างๆ กว่า 1 หมื่นตัน รวมมูลค่าซื้อขายกว่า 1,095 ล้านบาท ด้วย ทั้งนี้เพื่อรองรับผลผลิตที่จะออกมาจำนวนมากในช่วงฤดูการผลิตไม้ที่จะถึง

โดยหนึ่งในบริษัทคู่ค้าที่เข้าร่วมลงนามข้อตกลงกันนั้น คือ บริษัท สวิต บี ฟาร์ม จำกัด ร่วมกับ บริษัท เลิฟ ฟาร์ม กรุ๊ป จำกัด ลงนามความตกลงกับ บริษัท ยูนิฟายด์ อินเวสต์เมนต์ แอนด์ โฮลดิ้งส์ จำกัด เพื่อขยายตลาดผลิตภัณฑ์ผลไม้ไทยสู่ประเทศสิงคโปร์

พี เอช โลว ผู้บริหาร บริษัท ยูนิฟายด์ อินเวสต์เมนต์ แอนด์ โฮลดิ้งส์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทสัญชาติสิงคโปร์ที่เน้นการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยโดยเฉพาะ รวมถึงผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปและของรับประทานเล่นประเภทต่างๆ ก่อนหน้านั้น มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากประเทศอื่นๆ ด้วย แต่เมื่อได้ศึกษาด้านการรับรองผลิตภัณฑ์ชาลาล ตลอดจนถึงการผลิตและกระบวนการแปรรูปผลไม้ของประเทศไทย ทำให้ทางบริษัทตัดสินใจที่จะมุ่งเน้นเฉพาะการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย โดยเฉพาะ และมีการดำเนินงานอยู่ในธุรกิจนี้มาประมาณ 6 ปีแล้ว นอกจากนี้จะจัดจำหน่ายในสิงคโปร์ แล้วยังมีการทำตลาดในฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ด้วย

“แนวโน้มของตลาดผู้บริโภคชาวสิงคโปร์นั้น ผู้บริโภคยุคใหม่ถือเป็นกลุ่มที่เน้นด้านสุขภาพมากขึ้น มีความรู้และความตื่นตัวในด้านสุขภาพ ค้นหาข้อมูลด้านสุขภาพ มีการบริโภคน้ำตาลและความหวานที่ลดลง สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขณะนี้ มองว่าแม้ผู้บริโภคบางส่วนจะลดการออกมาจับจ่ายใช้สอย แต่ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปยังมีช่องทางที่สามารถจัดจำหน่ายได้ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ บริษัทจึงเล็งเห็นโอกาสในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมองเห็นถึงโอกาสในการนำเข้าผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมถึงผลไม้สดจากประเทศไทยอีกด้วย อาทิ มะม่วง ลำไยอบแห้ง หรือสับปะรด”

อย่างไรก็ตาม บริษัท ยูนิฟายด์ อินเวสต์เมนต์ แอนด์ โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงนำเข้าผลิตภัณฑ์แปรรูปกับบริษัท สวิต บี ฟาร์ม จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์ “บ้านมะขาม” และบริษัท เลิฟ ฟาร์ม กรุ๊ป จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป แบรนด์ “เลิฟฟาร์ม” ในการนำเข้าผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปเป็นมูลค่ารวม 5 แสนดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 15.8 ล้านบาท)

อุบลรัตน์ โฆวงศ์ประเสริฐ รองประธานฝ่ายขายและการตลาด บริษัท สวิต บี ฟาร์ม จำกัด และผู้ก่อตั้งบริษัท เลิฟ ฟาร์ม กรุ๊ป จำกัด

กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันมีผลกระทบบ้างในส่วนของตลาดส่งออกไปยังประเทศจีน เนื่องจากเป็นตลาดหลัก แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีคำสั่งซื้อจากประเทศญี่ปุ่น เกาหลี และสิงคโปร์อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าประเทศเหล่านี้จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เช่นกัน

ส่วนในยุโรปปัจจุบันมีตัวแทนในประเทศอังกฤษ ซึ่งจัดจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ของทั้งสองแบรนด์ โดยเน้นวางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตในย่านชุมชนชาวเอเชียเป็นหลัก และขณะนี้กำลังวางแผนขยายตลาดไปยังแถบตะวันออกกลาง เนื่องจากเป็นตลาดที่มีศักยภาพ และมีกำลังซื้อสูง โดยได้มีการทดลองจำหน่ายสินค้าในบางประเทศไปบ้างแล้ว โดยเฉพาะบาห์เรนให้การตอบรับและมีการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

นับเป็นอีกก้าวของผลไม้ไทยในการปรับกลยุทธ์ส่งออกด้วยการแปรรูปแทนผลไม้สดเพื่อฝ่าสถานการณ์วิกฤติโควิด-19

● สุรัตน์ อัดตะ ●

surat_a@nationgroup.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

ฉบับที่ : 11505 หน้า : 9 (ขวา)

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: จับกระแส: โอกาสในวิกฤติ 'โควิด' ออเดอร์สินค้าเกษตรหลัก

การสั่งซื้อทางออนไลน์เป็นช่องทางสะดวกที่สุดในเวลานี้ แต่ทำอย่างไรจะสามารถสั่งซื้อสินค้าให้ได้ตามออเดอร์ที่ล้นทะลักเหล่านั้นได้



โอกาสในวิกฤติ 'โควิด' ออเดอร์สินค้าเกษตรทะลัก



ท่ามกลางความวิกฤติของโควิด-19 ความกังวลแรกคือปีนี้คงส่งออกสินค้าเกษตรได้ลำบาก เริ่มจากผลไม้ที่กว่า 90% ส่งไปจีนเป็นตลาดหลัก จะเห็นได้ว่าลำไยนอกฤดูที่ออกสู่ตลาดช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. จาก

ราคาโลกเริ่มละ 55 บาท ร่วงลงมาเหลือแค่ 14 บาท เกษตรกรบางรายต้องปล่อยทิ้งร่วง เพราะเก็บขายไม่ได้แม้แต่ต้นทุ่นคืน หนำซ้ำยังต้องมีต้นทุนเพิ่มจากค่าแรงเก็บเกี่ยว

บทเรียนจากลำไยนี้ทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งหาแนวทางป้องกันและแก้ไข เพราะนอกจากลำไยที่จะออกสู่ตลาดรอบต่อไปช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.แล้ว ยังมีผลไม้ที่จะวันออก มังคุด ทุเรียน เงาะ ลองกอง ที่เจอออกสู่ตลาดพร้อมกันตั้งแต่เดือน เม.ย.นี้เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม จากที่ทุกประเทศที่มีโควิดระบาดได้ทยอยปิดประเทศ เกิดกระแสการกักตุนขึ้น เพราะไม่ออกจากบ้าน กลายเป็นโอกาสของ



สินค้าเกษตรและอาหารของไทยอีกครั้ง การสั่งซื้อทางออนไลน์เป็นช่องทางสะดวกที่สุดในเวลานี้ แต่ทำอย่างไรจะสามารถสั่งซื้อสินค้าให้ได้ตามออเดอร์ที่ล้นทะลักเหล่านั้นได้ เพราะสินค้าเกษตรมีอายุที่จำกัดการเน่าเสียเกิดขึ้นได้ หากใช้เวลานาน ที่ผ่านมามีโอกาสจะสะดวกด้วยการขนส่งทางอากาศแต่เวลานี้เมื่อผู้โดยสารไม่ขยับ ทุกสนามบินจึงบึ่งสั่งจัด เพราะหลายประเทศประกาศงดเที่ยวบิน

ขณะเครื่องบินขนส่งสินค้า (cargo) ยังมีน้อย ดังนั้นกระทรวงเกษตรฯ จึงเร่งปรับกลยุทธ์ ทั้งสนับสนุนการแปรรูปเพื่อ

ยืดระยะเวลาผลผลิต ศึกษาระบบโลจิสติกส์ เพื่อหาเส้นทางการส่งออกที่เร็ว และสะดวกที่สุด รวมทั้งต้องหาตลาดใหม่เพื่อทดแทนตลาดจีน

ทั้งนี้สำนักงานการเกษตรต่างประเทศประจำสถานกงสุลใหญ่ นครกวางโจว ได้รายงานไว้ในขณะนี้ศุลกากรเหมิงล่า ในสิบสองปันนามณฑลยูนนาน ซึ่งเป็นที่ตั้งของด่านโม่ฮาน ได้เปิดให้บริการเป็นปกติแล้ว เพื่อตอบสนองต่อนโยบายฟื้นฟูการผลิตและการฟื้นฟูการค้าระหว่างประเทศของจีน ทำให้ผู้ประกอบการของไทยสามารถขนส่งผลไม้ผ่านเส้นทางบก R3A จากไทย-ลาว-จีน

โดยช่วงวันที่ 1-26 ก.พ.2563 มีการนำเข้าผลไม้สดจากไทยทางด่านโม่ฮาน เช่น ทุเรียน ขนุน กล้วยหอม และลำไย ปริมาณ 12,500 ตัน และตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ.ที่ผ่านมา พบว่าปริมาณการนำเข้าผลไม้ไทยปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รวมทั้งได้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และด่านนำเข้าต่างๆ เพื่อจับกุมการลักลอบนำเข้า เนื่องจากราคาในประเทศบางสินค้าอยู่ในเกณฑ์ดี เบื้องต้นทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รายงานว่าสินค้าที่มีความเสี่ยงคือน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) มะพร้าว กาแฟ ซึ่งลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านมาช่องทางด่านตะวันออกของประเทศไทย

แม้ความต้องการของตลาดจะมีมากขึ้นและส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ย้ำว่าอย่าส่งออกมากเกินไป ต้องสำรองไว้ใช้ในประทศอย่างเพียงพอด้วย เนื่องจากไทยยังมีปัญหาภัยแล้งที่นำเป็นห่วงและมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถเพาะปลูกได้ตามรอบปกติ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : เกษตรฯ วางแผนจัดการไม้ผลกว่า 80,000 ตัน เช่นพืช COVID-19...

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563

ฉบับที่ : 15352 หน้า : 5 (ล่างซ้าย)

เกษตรฯ วางแผนจัดการไม้ผลกว่า 80,000 ตัน เช่นพืช COVID-19 หากส่งออกจีนไม่ได้

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 2/2563 ณ กรมส่งเสริมการเกษตรว่า คณะทำงานจัดทำข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก ได้วิเคราะห์สถานการณ์การผลิตไม้ผล เมื่อมีการระบาด ของโรค COVID-19 โดยคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณผลผลิตในปี 2563 คือทุเรียน 584,712 ตัน โดยจะออกสู่ตลาดมากในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 มังคุด 201,741 ตัน จะออกสู่ตลาดมากในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 และเงาะ 220,946 ตัน จะออกสู่ตลาดมากในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563

ด้าน นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) กล่าวว่า มาตรการที่ 1 การช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตร มี 4 โครงการย่อย ประกอบด้วย

(1) โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสู่พี่น้องชาวจีนผู้วิกฤต COVID-19 ส่งมอบผลไม้ไทยให้พี่น้องชาวจีน ช่วงวันที่ 25 เม.ย. - 10 พ.ค. 2563

(2) โครงการณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ภายในประเทศ Eat Thai First ได้แก่ 1) จัดสถานที่จำหน่ายผลไม้ที่จะออกช่วง เม.ย. - พ.ค. 2) ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการ และผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่สนับสนุนการบริโภคผลไม้ไทย อาหารไทย และใช้ดอกไม้ไทยประดับสถานที่ ในการจัดประชุมสัมมนา และงานต่างๆ เป้าหมาย 3,000 ตัน 3) กรมส่งเสริมการเกษตรได้คัดเลือกเกษตรกร และเกษตรกรแปลงใหญ่ลงทะเบียนกับบริษัทโปรมณีไทย จำกัด เพื่อกระจายสินค้าสู่ตลาดปลายทาง 4) เชิญชวนภาครัฐและภาคเอกชนที่มีศักยภาพ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์ สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย SCG ฯลฯ ช่วยซื้อผลไม้ เป้าหมาย 1,000 ตัน 5) ส่งเสริมการขายผ่านระบบออนไลน์ เช่น Alibaba, Shopee, Lazada 6) กรมส่งเสริมการเกษตรจะบริหารจัดการโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร โดยขอใช้งบกลาง

จำนวน 45.0372 ล้านบาท เป้าหมาย 80,000 ตัน

(3) โครงการสินค้าเกษตรไทยปลอดภัยจาก COVID-19 ขอความร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่ให้เข้มงวดเกี่ยวกับสุขอนามัยของแรงงาน เช่น การแต่งกายที่รัดกุม มีหน้ากากป้องกันขณะปฏิบัติงาน ขอความร่วมมือกรรมการค้าขายในและกระทรวงสาธารณสุขในการจัดสรรโรคตาหน้ากอกอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้เพียงพอ

(4) โครงการตลาดใหม่สินค้าเกษตรเพิ่มเติม ได้แก่ การจัดแคมเปญ/นิทรรศการ/Road Show/Exhibition ในประเทศต่างๆ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมจัดกิจกรรมในระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน ณ ประเทศออสเตรเลีย UAE ตุรกี จีน และญี่ปุ่น โดยเจรจาประเทศตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย ตุรกี อินเดียชีย รัสเซีย อาร์เจนตินา อินเดีย เกาหลีใต้ ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมความพร้อม นอกจากนี้ ได้เร่งศึกษากระบวนการส่งออกผลไม้ไปประเทศอื่นๆ ที่มีศักยภาพ การเจรจาข้อตกลงทางการค้าที่มีใช้ภาษี (NTBs) สุขอนามัยพืช สุขอนามัยสัตว์ มาตรฐานสินค้า รวมทั้งขอให้กรมวิชาการเกษตรเร่งดำเนินการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน GAP โดยมีเป้าหมายการตรวจรับรอง 70,000 แปลง และ GMP โรงคัดบรรจุ 180 โรง

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับมาตรการที่ 2 การช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ ได้แก่ มาตรการช่วยเหลือทางการเงิน ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ขอความร่วมมือ ธ.ก.ส. ผ่อนปรนการชำระหนี้ให้กับเกษตรกร โดยบอร์ด ธ.ก.ส. ได้พิจารณาอนุมัติมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร คือ 1) ให้ปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้โดยปลอดการชำระหนี้เป็นเวลา 3 ปี ระยะเวลาดำเนินมาตรการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564 และ 2) สนับสนุนสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อเสริมสภาพคล่องให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการเพื่อนำไปเสริมสภาพคล่องดำเนินธุรกิจ



'สกลนคร 85-ศรีสะเกษ 84' หม่อนทนแล้งช่วยเกษตรกร



สกูปพิเศษ

ทีมข่าวภูมิภาค

กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แนะนำหม่อนพันธุ์สกลนคร สกลนคร 85 และศรีสะเกษ 84 เป็นพันธุ์หม่อนที่เหมาะสมในการเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม มีคุณสมบัติในการให้ใบที่มีคุณภาพดี ผลผลิตสูงและทนทานต่อความแห้งแล้ง

นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า หม่อนเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม เพราะใบหม่อนเป็นพืชชนิดเดียวที่หนอนไหมกินเป็นอาหารเพื่อที่จะนำมาสร้างเป็นรังไหม ดังนั้น การปลูกหม่อนมีคุณภาพดี ให้ผลผลิตสูงและทนทานต่อความแห้งแล้งจะทำให้เกษตรกรมีใบหม่อนที่มีทั้งปริมาณและคุณภาพเหมาะสม

สมกับการเลี้ยงไหมโดยเฉพาะในช่วงที่มีสภาพน้ำน้อยหรือมีความแห้งแล้ง กรมหม่อนไหมจึงได้มีการแนะนำให้เกษตรกรปลูกหม่อนพันธุ์สกลนคร สกลนคร 85 และศรีสะเกษ 84 ซึ่งมีคุณสมบัติในการทนทานต่อสภาพความแห้งแล้งได้เป็นอย่างดี

สำหรับพันธุ์หม่อนที่กรมหม่อนไหมแนะนำสำหรับการเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม ได้แก่ หม่อนพันธุ์สกลนครที่มีลักษณะเด่นที่มีความทนทานต่อสภาวะแห้งแล้ง มีความทนทานโรคราก

เน่าดี ออกรากดีเมื่อตัดกิ่งปักชำ ขยายพันธุ์ง่าย สามารถใช้ท่อนพันธุ์ปลูกได้โดยตรง ซึ่งกิ่งที่จะใช้ขยายพันธุ์ควรมีอายุหลังการตัดแต่งไม่น้อยกว่า 5 เดือน หรือใช้วิธีการปักชำก่อนปลูก หม่อนพันธุ์สกลนครเป็นพันธุ์หม่อนที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูง โดยผลผลิตใบต่อไร่ต่อปี สามารถเก็บเกี่ยวได้ถึง 4 ครั้ง

หม่อนพันธุ์สกลนคร 85 ลักษณะเด่นใน

การทนทานต่อโรครากเน่าขยายพันธุ์ได้ด้วยท่อนพันธุ์ ผลผลิตใบสูงในสภาพเกษตรอาศัยน้ำฝน และหม่อนพันธุ์ศรีสะเกษ 84 มีลักษณะเด่นที่มีความทนทานต่อโรคราสนิมสูง การขยายพันธุ์โดยใช้ท่อนพันธุ์ ซึ่งควรใช้ท่อนพันธุ์ที่มีอายุตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป จะมีเปอร์เซ็นต์รอดหลังปักชำที่สูง ให้ผลผลิตใบดี และเป็นใบหม่อนมีคุณภาพดีเหมาะแก่การเลี้ยงไหม

เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม สามารถศึกษาคู่มือเทคนิคการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม ให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนได้โดยการแอด Line Official Account ที่ @QSDS เลือกหัวข้อ "เทคนิคการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม" หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมหม่อนไหม โทร.1275 www.qsds.go.th

“พาณิชย์” ถกอินโดฯเร่งMRAเปิดทางส่งออกลำไย-ทุเรียน

ผู้จัดการรายวัน360 – กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าแก้ปัญหาอุปสรรคส่งออกผลไม้ตลาดอินโดนีเซีย เร่งทำข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) หวังเปิดตลาดให้ผลไม้ไทยทั้งลำไย ทุเรียน รองรับผลผลิตที่กำลังออกสู่ตลาด

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้หารือกับเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทยแล้ว เพื่อขอให้ช่วยแจ้งรัฐบาลกลางอินโดนีเซีย ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการส่งออกผลไม้ของไทยเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซีย หลังจากที่อินโดนีเซียยังมีมาตรการกำหนดให้ผู้ส่งออกผลไม้ไปยังอินโดนีเซีย จะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรอินโดนีเซียก่อน และเมื่อเห็นชอบถึงจะส่งไปให้กระทรวงการค้าพิจารณาอนุญาตให้นำเข้าได้ แต่ในทางปฏิบัติยังมีปัญหาในการส่งออก

จึงได้เสนอให้ช่วยพิจารณาและเร่งรัดในเรื่องการทำความตกลงยอมรับร่วม (MRA) สินค้าผลไม้ เพื่อให้ไทยสามารถส่งออกผลไม้ เช่น ลำไย ทุเรียน เข้าสู่ตลาดอินโดนีเซีย

“ทางทูตอินโดนีเซียได้รับปากที่จะไปคุยต่อให้ เพราะอินโดนีเซียได้เปิดช่องให้ประเทศที่มีการทำ MRA การจัดการอาหารปลอดภัย จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขระเบียบพิธีศุลกากรที่กำหนดไว้ และที่ผ่านมา กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ของไทยได้ยื่นขอทำ MRA กับอินโดนีเซียไปแล้ว จึงขอให้ไปช่วยเร่งรัด เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งออกผลไม้ของไทยไปอินโดนีเซีย และช่วยรองรับผลผลิตผลไม้ที่กำลังจะออกสู่ตลาด” นางอรมน กล่าว

ก่อนหน้านี้ กระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย ได้ออกระเบียบพิธีศุลกากรเลิกการกำหนดช่วงเวลานำเข้าพืชสวนมาয়ัง

อินโดนีเซีย ส่งผลให้ไทยสามารถส่งออกลำไย ทุเรียน และหอมแดง ไปยังอินโดนีเซียในช่วงเวลาใดก็ได้ตลอดทั้งปี จากเดิมที่เคยกำหนดระยะเวลานำเข้า แต่ในทางปฏิบัติ ไทยไม่สามารถส่งออกไปยังตลาดอินโดนีเซียได้ เพราะติดปัญหาที่มีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ เช่น ต้องมีใบรับรอง GAP และถึงแม้จะมี ก็ต้องได้รับการอนุญาตก่อน ทำให้ผลไม้ไทยประสบปัญหาในการเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซีย และไทยได้พยายามแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอด

ทั้งนี้ ผลจากการที่อินโดนีเซียมีเงื่อนไขในการนำเข้า ได้ส่งผลกระทบต่อส่งออกผลไม้ไทยไปยังอินโดนีเซีย ในช่วงที่ผ่านมา โดยไทยไม่สามารถส่งออกได้ และทำให้เกิดความเสียหายต่อมูลค่าการส่งออก ทั้งๆที่อินโดนีเซียเคยเป็นตลาดส่งออกลำไยและทุเรียนที่สำคัญของไทย.

พาณิชย์ถกอินโดฯเคลียร์ส่งออกผลไม้

ไทยโพสต์ • กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าแก้ปัญหาอุปสรรคส่งออกผลไม้ตลาดอินโดนีเซีย เร่งทำข้อตกลงยอมรับร่วมหวังเปิดตลาดให้ผลไม้ไทย ทั้งลำไยทุเรียน รองรับผลผลิตที่กำลังออกสู่ตลาด

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้หารือกับเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยแล้ว เพื่อขอให้ช่วยแจ้งรัฐบาลกลางอินโดนีเซียในการแก้ไขปัญหาลดอุปสรรคการส่งออกผลไม้ของไทยเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซีย หลังจากที่อินโดนีเซียยังมีมาตรการกำหนดให้ผู้ส่งพืชสวนไปยังอินโด

นีเซียจะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรอินโดนีเซียก่อน และเมื่อเห็นชอบก็จะส่งไปให้กระทรวงการค้าพิจารณาอนุญาตให้นำเข้าได้ แต่ในทางปฏิบัติยังมีปัญหาในการส่งออก จึงได้เสนอให้ช่วยพิจารณาและเร่งรัดในเรื่องการทำ ความตกลงยอมรับร่วม (MRA) สินค้าผลไม้ เพื่อให้ไทยสามารถส่งออกผลไม้ เช่น ลำไย ทุเรียน เข้าสู่ตลาดอินโดนีเซีย

“ทางทูตอินโดนีเซียได้รับปากที่จะไปคุยต่อให้ เพราะอินโดนีเซียได้เปิดช่องให้ประเทศที่มีการทำ MRA การจัดการอาหารปลอดภัย จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขระเบียบพืชสวนที่

กำหนดไว้ และที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยได้ยื่นขอทำ MRA กับอินโดนีเซียไปแล้ว จึงขอให้ไปช่วยเร่งรัด เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งออกผลไม้ของไทยไปอินโดนีเซีย และช่วยรองรับผลผลิตผลไม้ที่กำลังจะออกสู่ตลาด” นางอรมนกล่าว

ก่อนหน้านี้ กระทรวงเกษตรอินโดนีเซียได้ออกระเบียบพืชสวนยกเลิกการกำหนดช่วงเวลานำเข้าพืชสวนมายังอินโดนีเซีย ส่งผลให้ไทยสามารถส่งออกลำไย ทุเรียน และหอมแดง ไปยังอินโดนีเซียในช่วงเวลาใดก็ได้ตลอดทั้งปี จากเดิมที่เคยกำหนดระยะเวลานำเข้า แต่ในทางปฏิบัติ ไทยไม่สามารถ

ส่งออกไปยังตลาดอินโดนีเซียได้ เพราะติดปัญหาที่มีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ เช่น ต้องมีใบรับรอง GAP และถึงแม้จะมี ก็ต้องได้รับการอนุญาตก่อน ทำให้ผลไม้ไทยไม่สามารถเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียได้ และไทยได้พยายามแก้ไขปัญหานี้มาโดยตลอด

ทั้งนี้ ผลจากการที่อินโดนีเซียมีเงื่อนไขในการนำเข้า ได้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกผลไม้ไทยไปยังอินโดนีเซียในช่วงที่ผ่านมา โดยไทยไม่สามารถส่งออกได้ และทำให้เกิดความเสียหายต่อมูลค่าการส่งออก ทั้งๆ ที่อินโดนีเซียเคยเป็นตลาดส่งออกลำไยและทุเรียนที่สำคัญของไทย